

บูรณาการทำงานร่วมกัน 5 กลุ่มวัย“คนพลับพลาย ใส่ใจดูแลกัน”

Thailand 4.0 Caring Society

สู่กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์

Plabplachai District Health Board :DHB

นายประหยัด นงประโคน สาธารณสุขอำเภอพลับพลาย

นายการุณ แสงวตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางลักขณา แก้วสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธนาพร ปะตาทะโย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาชนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเปิดโอกาสให้บุคคล และผู้แทนของกลุ่มองค์กร แกนนำชุมชน วัยรุ่นและเยาวชน ต่างๆ ที่อยู่ใน ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการประชุมแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการTOP MODELในการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 7 ขั้นตอน (ACTION PLANNING) กับประชาชนภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วม จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รับผลประโยชน์และ สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ลงพันธะสัญญา ร่วมใจกันในการขับเคลื่อนด้วยความสมัครใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความสำเร็จ ผลักดันการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่นโยบายและแผนของท้องถิ่นจัดทำเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างจริงจัง มีการใช้บริบท ดึงแกนนำชุมชน วัยรุ่นและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมงาน ในการบอกเล่าคืนข้อมูล สภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่เป็นฐานในการดำเนินงานมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่เข้ากับประเด็นสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องนำประเด็นเรื่องบูรณาการทุกกลุ่มวัยเข้าในเวทีภาคีเครือข่ายชี้ให้เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในประเด็นการบูรณาการทุกกลุ่มวัย และมีการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่เน้นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการแก้ปัญหาและตอบสนองตามปัญหาและความต้องการตามบริบทพื้นที่ โดยงานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตจะเข้ามาเติมเต็มให้ครบวงจร และภาคีเครือข่ายร่วมกันประเมินผลจากการสำรวจข้อมูล ลงพื้นที่ การสังเกต เก็บข้อมูลปฏิบัติการ ผลักดันการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่นโยบายและแผนของท้องถิ่น และเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยใช้กระบวนการประชุมแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการTOP MODEL ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนเพื่อร่วมกันวางแผนในการดำเนินงาน หลังจากนั้นนำประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทของท้องถิ่น จัดทำเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างจริงจัง